

แก๊ง.ม.เพิ่มโทษ'ล่าสัตว์ป่า'

กรุงเทพธุรกิจ ● วานนี้(12 ก.พ.) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนาย สนิท อักษรแก้ว เสนอว่าอยากให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บทลงโทษผู้ที่ล่าสัตว์ป่า สงวนให้หนักและรุนแรง อาจจะเพิ่มถึง 10-20 ปี โดยมีพล.ร.อ. วีระพันธ์ สุขก่อน กรรมการบริหารสมาคมเสื้อยืดสีดำ มีรูปเสือดำพร้อมข้อความ CRY FOR BLACK LEOPARD ด้านหลังมีข้อความว่า "สาปแช่งให้แรงกรรมทำหน้าที่ย่ำได้มีวิไลสุขทุกสถาน ดีแต่แต่ละคำย่ำสันดาน ให้เห็นตรังฉานผ่านใจคน" ซึ่งเป็นสื่อรณรงค์ห้ามล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535 เป็นการให้คำจำกัดความ และการกระทำที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมาย แบ่งได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. สัตว์ป่า หมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่า 2. สัตว์ป่าสงวน และ 3. สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่จะมีการกำหนดไว้ตามบัญชีท้ายพ.ร.บ. หรือบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในกฎกระทรวง พร้อมห้ามไม่ให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษา วิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อการเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้

คำว่า "ล่า" หมายความว่า เก็บ ตัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่าที่เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ รวมถึง การล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือ การล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดบทลงโทษที่แบ่งตาม 10 ลักษณะของความผิด อาทิ การล่าสัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมีซากไว้ในครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การเพาะพันธุ์ นำเข้าส่งออก สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจัดตั้งดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการนำสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี นำสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าโดยไม่แจ้งหรือแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่า มีโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท การเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การยึดถือ ครอบครองที่ดินสิ่งปลูกสร้างใดๆ การแผ้วถาง ทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือในเขตกำหนดห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานำ หรือรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงกรณีนิติบุคคลเป็น ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นตน มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นหรือยินยอมด้วย